

# ด่วนที่สุด

ที่ ลบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๕

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกเทศมนตรี เมืองทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๗๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๐๗๓

ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ จังหวัดลพบุรีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วแต่ยังไม่มี การดำเนินการใด ๆ ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากได้รับจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมายหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันจะต้องส่งคืนงบประมาณตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการส่งคืนงบประมาณ กรณีไม่มีเป้าหมายหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการโดยให้จังหวัดรวบรวมรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลพบุรีจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายการข้างต้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานฯ ให้จังหวัดลพบุรีภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๓๖๗๗-๐๒๒๕-๖ ต่อ ๑๓

(นายอาคม สุวรรณโน)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี